

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1024/UBND-KT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2021

V/v tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, vật tư, nông sản phục vụ sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.



Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể và DNNN);
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian qua, việc kiểm soát lưu thông phương tiện và người tham gia trong các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và của từng địa phương trong tỉnh đã được thường xuyên chấn chỉnh kịp thời, tuy nhiên việc thực hiện ở từng nơi, từng lúc chưa thống nhất, gây khó khăn cho sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh.

Căn cứ Công văn số 4906/BNN-VP ngày 04/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì sản xuất, tiêu thụ, lưu thông hàng hóa của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống nhất tổ chức thực hiện một số nội dung trọng tâm, như sau:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển lưu thông hàng hóa, vận chuyển các thiết bị, công cụ thu hoạch sản phẩm, sản phẩm nông sản, cung ứng giống, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất, các dịch vụ tưới tiêu, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi,... của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, thương lái,... được thông suốt theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 886/SGTVT-VTPTNL ngày 02/8/2021 và cho phép lưu thông hàng hóa nông sản, vật tư sản xuất trong khung giờ **từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau**, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, thương lái,... đến địa phương thu hoạch, thu mua sản phẩm nông thủy sản; các thương lái trong và ngoài tỉnh được đi lại giữa các huyện, thành phố để thu hoạch, thu mua sản phẩm nông thủy sản của người dân đến kỳ thu hoạch. Theo đó, yêu cầu khai báo địa điểm đi và địa điểm đến thu hoạch, thu mua (ấp, xã, huyện), theo phương châm “Một cung đường hai điểm đến”, tất cả người đi trên phương tiện phải xuất trình Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với



SARS CoV- 2 còn thời hạn trong vòng 72 giờ và cam kết tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (thực hiện 5K, khai báo y tế,...).

3. Việc đi lại để sản xuất của ngư dân, nông dân thăm ruộng, kiểm tra khu vực sản xuất, tàu, thuyền, nhân công các lò giết mổ tập trung, nhân công thu hoạch sản phẩm,... được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận; trưng tự mẫu giấy đi đường, được quy định tại Công văn số 1156/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về thống nhất thực hiện mẫu giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

4. Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Công văn này, cụ thể hóa việc thực hiện tại địa phương cho phù hợp với từng đối tượng và công việc phát sinh thực tế trên địa bàn.

Đánh giá tình hình nông thủy sản đến kỳ thu hoạch, xây dựng phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ và bảo quản, tiêu thụ nông thủy sản trong điều kiện dịch bệnh; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giúp nông dân thu hoạch, vận chuyển,... đảm bảo thu hoạch kịp thời, không ứ đọng. Đồng thời, rà soát chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho mùa vụ tiếp theo, như: bố trí lịch sản xuất phù hợp, nhu cầu giống, vật tư đầu vào, máy móc thiết bị,...; dự báo tình hình khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

5. Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nêu trên; định kỳ hàng tuần tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc hoặc những trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc và định kỳ hàng tuần, đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện Công văn này cho UBND tỉnh. / *nucp*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, P: KT, KGVX, NC, TH;
- Lưu: VT, tvhung "HT".

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Nhân**